

บิกตำรวจ-ทูต

เค้นสอบ

3ซีเรีย

ต้องสงสัย

**ไม่โยงก่อการร้ายไอเอสที่คนกลัว
อีกรายไผ่สิ้นยันมีเมียไทยลูก3
'ผบ.ตร.' ขั้บรรทมสั่งย่าเป็นธรรม**

คุมตัว 3 ซีเรียต้องสงสัย ตร.-ทูตรัสเซียสอบเข้ม ไม่พบเชื่อมโยงผู้ก่อการร้ายไอเอส “ผบ.น.” ขอความร่วมมือสื่อมวลชน เสนอข่าวระวังผลกระทบ ตามมากำชับตำรวจทุกนายในนครบาลลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ห้ามโยนงานให้ลูกน้องทำ ด้าน “ผบ.ตร.” เป็นห่วงผลการสอบ ขั้บรรทมแก้มถามผลสอบหน้าโรงพักย้ำให้ความเป็นธรรมทุกคน ขณะที่ผู้ต้องสงสัยชาว

กับทางราชการในทุกกรณี เมื่อทางการต้องการ
และล่าสุดได้มี ร.ต.ท.อุดม เปลี่ยนขุนทด
ตำรวจสภ.จัตุรัส เดินทางมาเอาข้อมูลไปแล้ว

ส่วนบรรยากาศการดูแลความสงบ
เรียบร้อยตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ
พล.ต.ท.เทศา สิริวาโท ผบช.ภ.8 เปิดเผยว่า
ได้กำชับการปฏิบัติไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ
คือ ภูเก็ต กระบี่ สมุย พะงัน และเกาะเต่า
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศพันธมิตรของ
รัสเซีย โดยตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดที่กรุงปารีสได้
มีการออกแผนการตรวจเข้มอยู่แล้วสถาน
การณ์ล่าสุดยังไม่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติ
มีเพียงรายงานแจ้งเดือนของตำรวจสันติบาล
เกี่ยวกับกลุ่มไอเอสในพื้นที่ภูเก็ตและการตรวจ
สอบพบการต่อวีซ่าที่ด่าน ตม.ระนองทำให้เรา
ต้องกำชับการปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะด้านการข่าวซึ่งต้องมีการประสานกัน
อย่างใกล้ชิดกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,
หน่วยสันติบาลและข่าวกรองในพื้นที่อย่างไร
ก็ตามได้มีคำสั่งไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญให้
เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ออกสืบสวนหาข่าว และติดตามกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
อย่างใกล้ชิด

พ.อ.सानติ ศกุลตนาก ผู้บังคับการหน่วย
เฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี
จ.ระนอง เปิดเผยว่าหลังทางหน่วยได้รับการ
ประสานข้อมูลเรื่องอาจจะมีผู้ต้องสงสัยชาวต่าง
ชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเคยเข้า
มาในพื้นที่ จ.ระนอง จึงให้ทหารในพื้นที่รับผิดชอบ
ขอออกหาข่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีคำสั่ง
ให้ทุกด่านตรวจด่านสกัดทั้งทางบกและทางน้ำ
โดยเฉพาะด่านตรวจและจุดสกัด 6 ด่านที่
ครอบคลุมทางเข้า-ออกจาก จ.ระนอง ไปเชื่อม
ชุมพรและพังงา ให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเพิ่มความ
ความเข้มในการตรวจตราชาวต่างชาติที่เดินทาง
เข้า-ออกให้มากขึ้นเน้นตรวจหนังสือเดินทาง
และคุณลักษณะใบหน้า คามที่ทางหน่วยได้
กระจายรูปผู้ต้องสงสัยให้กับทุกด่านตรวจให้
ตรวจกรออย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะรถโดยสารทุก
ชนิดที่มีชาวต่างชาติขึ้นเข้าออกในพื้นที่.